



TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT
422 Trần Hưng Đạo, P. Lạc Đạo,
Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
☎ (84) 252 381 9560
Email: tgm_phanthiet@yahoo.com

THƯ MỤC VỤ ĐẦU NĂM MỚI 2023

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chứng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Chúng ta đang sống trong bầu khí hân hoan thánh thiêng của tuần Bát nhật Giáng Sinh, mừng mầu nhiệm Ngôi Lời mặc lấy xác phàm để cứu độ nhân loại. Tuần lễ trọng đại này sẽ được kết thúc vào ngày lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01/01). Đặc ân cao cả này là nền tảng của mọi đặc ân mà Thiên Chúa ban tặng cho Mẹ. Tước hiệu này mời gọi chúng ta quy hướng về Mầu nhiệm Nhập thể: *“Đáng mà Mẹ cứu mang làm người bởi Thánh Thân, Đáng thực sự là con Mẹ theo xác phàm, chính là Con hằng hữu của Chúa Cha, Ngôi Hai trong Ba Ngôi chí thánh.”* (GLHTCG, số 495)

Cách riêng, tước hiệu này còn mang một dấu ấn đặc biệt đối với Giáo phận Phan Thiết thân yêu. Kể từ khi thành lập (30/01/1975), Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa đã được chọn làm Bồn mạng Giáo phận. Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển với những biến cố thăng trầm của lịch sử, Giáo phận đã không ngừng được Đức Mẹ nâng đỡ chở che. Riêng năm nay, ngày 01/01/2023 là ngày Chúa nhật, vì mục vụ cho giáo dân, các linh mục trong Giáo phận không thể quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa để hiệp thông với Giám mục cử hành Thánh lễ mừng Bồn mạng Giáo phận như thường lệ. Do đó, tôi mời gọi anh chị em giáo dân hiệp ý với các linh mục trong thánh lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, tại mỗi giáo xứ, để cầu nguyện cho Giáo phận, nhất là khi chúng ta đang tiến thật gần tới Năm thánh mừng Kim khánh thành lập Giáo phận (1975 - 2025).

2. Ngoài ra, ngày đầu Năm Mới cũng được Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Năm nay, Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 56 mang chủ đề: **“Không ai có thể được cứu một mình. Bắt đầu lại từ Covid-19 để cùng nhau vạch ra những con đường hòa bình”**. Trước hết, Đức Thánh Cha cho biết những hậu quả do đại dịch gây ra là không nhỏ. Chúng gây nên sự bất ổn nơi nhiều cá nhân và gia đình, cũng như đang âm thầm đe dọa nền hòa bình qua những mâu thuẫn, bất bình đẳng và bạo lực. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng đề cập tới cuộc chiến ở Ucraina đang tiếp diễn dai dẳng, gây nên bởi sự lựa chọn sai lầm. Ngài coi đây là một bước thụt lùi cho toàn thể nhân loại, chứ không chỉ ảnh hưởng tới các bên liên quan trực tiếp. So sánh Covid với cuộc chiến này, vị Cha chung nhận định: *“Trong khi vắc-xin cho Covid-19 đã được tìm ra, nhưng các giải pháp phù hợp cho cuộc chiến vẫn chưa được tìm thấy”*. Lý do là vì virus chiến tranh xuất phát *“từ bên trong trái tim con người bị tội lỗi làm hư hỏng”*. Từ đó, Đức Thánh Cha kêu gọi: *“Chúng ta không còn có thể chỉ nghĩ đến không gian những lợi lộc cá nhân hoặc quốc gia, nhưng phải suy nghĩ dưới ánh sáng công ích, với một ý thức cộng đồng, một tập thể chúng ta cởi mở đối với tình huynh đệ đại đồng”*.

Hưởng ứng lời kêu gọi của vị Cha chung, Giáo phận chúng ta cần gia tăng lời cầu nguyện vì một nền hòa bình bền vững, để cho Chúa thực sự hiện diện và hoạt động giữa lòng thế giới

hôm nay. Đồng thời, chúng ta cũng chung tay xây dựng tình bác ái với những anh chị em xung quanh và ý thức bảo vệ công trình tạo dựng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người quản lý và chăm sóc. Một cách cụ thể, năm 2023, tỉnh Bình Thuận được đăng cai Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Hội Tụ Xanh”. Chúng ta cùng chung tay với tỉnh nhà bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp (*trồng cây xanh, gom và phân loại rác, xử lý nước thải...*) và “Cùng cố sự hiệp thông” (chủ đề Năm Mục vụ 2023), trong giao tiếp và ứng xử với mọi người.

3. Chúng ta cùng hướng về tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (18-25/01/2023). Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng cho biết quan điểm của ngài về sự hiệp nhất như sau: “*Hiệp nhất không phải là kết quả những cố gắng của con người, nhưng là một hồng ân đến từ trên cao. Hiệp nhất là một hành trình được thực hiện khi đồng hành, nghĩa là khi chúng ta gặp gỡ nhau như anh chị em, cầu nguyện, cộng tác với nhau trong việc loan báo Tin Mừng và phục vụ những người khốn cùng.*” (Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, tại www.hdgmvietnam.com, ngày 16.01.2021)

Muốn có được sự hiệp nhất như vậy, mỗi người chúng ta hôm nay cần phải có lòng chân thành sám hối và sự khiêm nhường trong việc đào sâu đức tin của mình và mở lòng ra với mọi người. Và trên hết, các Kitô hữu Công giáo cần phải luôn cầu nguyện cho sự hiệp nhất và cùng cộng tác với mọi anh chị em khác tôn giáo trong sứ mệnh phục vụ nhân loại.

4. Sau cùng, trong những ngày này, chúng ta đang cùng với dân tộc Việt Nam chuẩn bị đón Tết Cổ truyền Quý Mão. Là những Kitô hữu, ngoài những mối liên hệ gia đình, xã hội theo lẽ tự nhiên, chúng ta còn được mời gọi hướng tâm hồn lên Thiên Chúa trong những ngày đầu Xuân. Cách cụ thể, chúng ta đến với Chúa trong ngày Mồng Một để tạ ơn Ngài về những ơn lành đã lãnh nhận và xin bình an cho Năm Mới. Chúng ta dành ngày Mồng Hai để tri ân những bậc tiền nhân còn sống hay đã qua đời. Chúng ta cũng không quên xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm trong ngày Mồng Ba, để mọi việc chúng ta thực hiện đều nhờ bởi ơn Chúa và chúng ta phó thác cho Ngài cuộc sống tương lai với những dự tính và khát vọng trong Năm Mới.

Bên cạnh đó, tôi ao ước các giáo xứ vào dịp Tết Nguyên Đán có những hoạt động bác ái cụ thể, để mang tình thương và niềm vui đến những anh chị em nghèo và những người kém may mắn; đồng thời, thể hiện lòng thảo kính đối với ông bà cha mẹ và quan tâm đối với những bậc cao niên, cách riêng các linh mục hưu dưỡng.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bỏn mạng Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho mọi thành phần dân Chúa trong Năm Mới 2023.

Kính chúc quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em Năm Mới Quý Mão an khang và muôn phúc lộc của Thiên Chúa!

Lễ thánh Stêphanô Tử đạo Tiên khởi, 26/12/2022



+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết